

Ngành Quản lý Công nghiệp - nhận chứng chỉ đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đợt đánh giá tháng 12/2018 ngày 2/6/2019.

Sáng ngày 2/6/2019, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) AUN đã tổ chức đánh giá ngoài và trao chứng nhận cho ba chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trong đợt đánh giá tháng 12/2018 gồm: CNKT Cơ khí thuộc khoa Cơ khí Chế tạo Máy, CNKT Điều khiển và Tự động hóa thuộc Khoa Điện – Điện tử và ngành Quản lý Công nghiệp của khoa Kinh tế. Nâng tổng số ngành đạt chứng nhận AUN - QA của toàn trường lên 11 ngành.



H. Đại diện 3 Khoa Cơ khí Chế tạo Máy, khoa Điện – Điện tử, khoa Kinh tế nhận chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định AUN - QA cho ba ngành CNKT Cơ khí, CNKT Điều khiển và Tự động hóa và ngành Quản lý công nghiệp đợt kiểm định T12/2018 vào sáng ngày 2/6/2019. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Tham gia buổi lễ, về phía hội đồng AUN có GS.TS. Shahrir Abdullah - Quyền phó chủ tịch Hội đồng AUN - QA, về phía Bộ giáo dục và đào tạo có PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Phó vụ trưởng vụ Giáo Dục Đại học. Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. PGS.TS Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS. Trương Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện quý doanh nghiệp, tổ chức, đại diện các khoa Cơ khí Chế tạo Máy,

khoa Điện – Điện tử và khoa Kinh tế cùng đại diện các phòng ban, khoa, các cơ quan báo chí và sinh viên cho các ngành đạt chuẩn AUN-QA.

Được biết, Ngành Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2006. Đến nay đã ngành Quản lý công nghiệp đã có 9 khóa tốt nghiệp. Theo số liệu của Phòng Đảm bảo chất lượng, trên 80% sinh viên có việc làm 3 tháng sau khi tốt nghiệp.



H. TS. Đàng Quang Vắng - Đại diện khoa Kinh tế nhận chứng chỉ đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN - QA ngành Quản lý công nghiệp ngày 2/6/2019. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp có thể làm việc ở các vị trí về Quản trị sản xuất, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị Marketing.



H. Sinh viên tham gia cuộc thi “Phòng vấn thử Thành công thật” do Khoa Kinh tế - Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là một trong rất nhiều hoạt động giúp rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Ảnh: Tân Linh

Để tạo nên thành công đó, Khoa kinh tế - Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo cho sinh viên môi trường học tập tối ưu. Khoa được đánh giá là một trong những khoa trẻ, năng động luôn luôn phát triển và thích ứng linh hoạt với sự phát triển và đòi hỏi khắt khe về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp. Tính đến tháng 9/2018, khoa có khoảng 2300 sinh viên theo học các ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp, Kế toán, Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế (dự kiến mở vào năm học 2019 - 2020). Chương trình đào tạo của khoa được đánh giá gắn liền với thực tiễn. Trong quá trình học tập, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi học thuật. Ngoài ra, khoa còn tạo điều kiện cho sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp để được học hỏi và định hướng nghề nghiệp bởi các chuyên gia trong ngành.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là thành viên liên kết của tổ chức AUN từ tháng 3 năm 2014. Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) được thành lập năm 1995, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường thành viên thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực học thuật. Trong giai đoạn hiện nay, AUN rất chú trọng đến công tác đánh giá chất lượng và các hoạt động như trao đổi giảng viên, sinh viên, liên thông đào tạo theo tín chỉ giữa các

trường đại học.

Các chương trình đạt chuẩn AUN - QA góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này được doanh nghiệp biết và tin tưởng về chất lượng đào tạo. Đồng thời chương trình này cũng giúp các trường tạo được vị thế trong việc liên kết và đào tạo với các trường đại học ở nước ngoài.

Tổng hợp: Hoài Thanh

Ảnh: Nguyễn Hoàng - Tấn Linh.